



23 มีนาคม 2552

เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 3

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0807.3/ว 369 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งกำหนดการรับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 3 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือกบุคลากรผู้รับทุนและให้จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2552 นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับการประสานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนมากกว่า ไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกบุคลากรผู้รับทุน เพื่อสมัครเข้าศึกษาได้ทันตามกำหนด และขอให้พิจารณาขยายระยะเวลาการรับสมัคร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า เพื่อเปิดโอกาสให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครได้ทั่วถึง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการตามขั้นตอนการคัดเลือกผู้เหมาะสม เพื่อสมัครเข้าศึกษา จึงขยายเวลาการรับสมัครออกไป โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือกผู้รับทุน และให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายในวันที่ 20 เมษายน 2552 และให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจัดส่งใบสมัครให้มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 24 เมษายน 2552 กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกวันที่ 29 เมษายน 2552 สอบคัดเลือกระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2552 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 ชำระเงินค่าลงทะเบียนระหว่างวันที่ 8 - 29 พฤษภาคม 2552 ปฐมนิเทศและเปิดเรียนวันที่ 30 พฤษภาคม 2552 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ การคิดสัดส่วนโควตาผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาไม่นับรวมผู้รับทุนเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ซึ่งสำเร็จการศึกษาแล้ว และไม่นับรวมผู้ศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวสันต์ วรรณวโรทร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม

โทร./โทรสาร. 0-2577-4707-8, 0-2577-4575

“ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด”

**ปฏิทินการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยของรัฐ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น
รุ่นที่ 3 (ขยายเวลา)**

วัน/เดือน/ปี	รายการ	สถานที่/ผู้ปฏิบัติ
วันพุธที่ 18 – วันอังคารที่ 24 ก.พ. 52	- จัดทำเอกสารแจ้งท้องถิ่นจังหวัดเกี่ยวกับการรับสมัครโครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นรุ่นที่ 3	สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วันพุธที่ 25 ก.พ. 52 ถึง วันศุกร์ที่ 20 เม.ย. 52	- เลือกสรรผู้ได้รับทุนและรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
วันศุกร์ที่ 24 เม.ย. 52	- ท้องถิ่นจังหวัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้มหาวิทยาลัย	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ
วันเสาร์ที่ 25 - วันอังคารที่ 28 เม.ย. 52	- ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและเอกสารหลักฐานต่างๆ และจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ	มหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ
วันพุธที่ 29 เม.ย. 52	- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)	มหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วันเสาร์ที่ 2 - วันอาทิตย์ที่ 3 พ.ค. 52	- สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)	ศูนย์การศึกษาทั่วประเทศ
วันพฤหัสบดีที่ 7 พ.ค. 52	- ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 3	มหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ
วันศุกร์ที่ 8 พ.ค. – วันศุกร์ที่ 29 พ.ค. 52	- โอนเงินค่าลงทะเบียน	ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา
วันเสาร์ที่ 30 พ.ค. 52	- ประมุขนิเทศ/เปิดเรียน	มหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ